

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 12-18 กันยายน 2561

จีเคิลียร์ 5 ปมจําหน่ายผอง สหกรณ์ผู้รวมพลทวงถามรัฐ ข้าวจีทูจีจีนใกล้สรุป

แหล่งข่าวจากสหกรณ์/สถาบันผู้รวบรวมข้าว เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ถึงโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการ ขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ที่จะเริ่มในเดือน พ.ย. นี้ ว่า ต้องการให้รัฐบาลชี้แจงทำความเข้าใจใน 5 เรื่องคือ 1.เรื่องสิทธิในการครอบครองข้าวเปลือก จะต้องชัดเจนว่าข้าวเปลือกยังคงเป็นสิทธิของเกษตรกรหรือเป็น สิทธิของสถาบันเกษตรกร เนื่องจากสถาบันเกษตรกรได้ซื้อขาดจากเกษตรกรแล้ว จึงนำมาจําหน่ายในนามสถาบัน เกษตรกรโดยใช้รายชื่อเกษตรกรมาเป็นเอกสารประกอบใช้หรือไม่อย่างไร เพราะมีข้อกล่าวหาจากขบวนการเรียกร้องการ สวมสิทธิ 2.เรื่องการมาไถ่ถอนของเกษตรกรในปีที่ผ่านมา มีการรับจําหน่ายในนามสถาบันเกษตรกรในราคาที่รัฐ ประกาศจําหน่าย ต่อมาราคาตลาดได้ขึ้นไปถึง 17,000 กว่าบาทต่อตัน (ข้าวเปลือกหอมมะลิ) ส่วนต่างราคานี้เกษตรกร ได้รับประโยชน์หรือไม่ และเกษตรกรได้มีการมาไถ่ถอนออกไปหรือไม่ หรือสถาบันขายออกไปแล้วรับส่วนต่างของ ราคาเอง

3.การที่สถาบันใช้เงินจากโครงการรวบรวมข้าวเปลือกอัตราดอกเบี้ย 1% เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกในราคา ตลาดแล้วนำข้าวมาจําหน่ายนั้น จะใช้สิทธิของเกษตรกรหรือใช้สิทธิของสถาบันฯ ในการเอามาจําหน่าย หรือต้องใช้รายชื่อ เกษตรกรประกอบ และการทำเช่นนี้หมายถึงอะไร 4.กรณีที่ราคาขึ้นสถาบันฯ สามารถทำกำไรเข้าสู่สถาบันฯ และ เมื่อราคาลงรัฐก็นำมาประมูลหรือขายออก ดังนั้น สถาบันฯ จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงในด้านราคาใช่หรือไม่ และ 5.ใน กรณีเก็บข้าวเปลือกที่รับมา/ซื้อมา หรือรับจําหน่าย ต่อมา มีการเก็บรักษาไม่ดี ทำให้คุณภาพข้าวต่ำกว่าตอนที่รับซื้อเข้า มาหรือจําหน่ายขาดหายไปนั้น เป็นหลักสากลที่ผู้รับฝากจะต้องรับผิดชอบถูกต้องหรือไม่ หรือว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบ ในเร็ว ๆ นี้ อาจจบรวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อถามความชัดเจนจากภาครัฐ

ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยถึงความคืบหน้าการซื้อข้าว แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ไทย-จีน งวด 1 แสตัน ที่ 6 ตามสัญญา ทั้งสิ้น 1 ล้านตัน ว่า ล่าสุดใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว โดย ราคาข้าวขาว (5%) ที่จีนจะซื้อครั้งนี้ คาดจะอยู่ที่ประมาณ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนกรณีที่จีนได้เตรียมยื่น ขออนุมัติองค์การการค้าโลก (WTO) ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอให้คว่ำบาตรต่อสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ข้อพิพาททาง การค้าระหว่าง 2 ประเทศ มีแนวโน้มลุกลามและขยายวงกว้างคงไม่มีผลกระทบต่อการซื้อขายครั้งนี้

"ตลาดส่งออกข้าวไทยยังสดใสจากหลายปัจจัย อาทิ พายุเข้าฟิลิปปินส์ หากมีความเสียหายมาก โอกาสที่ ไทยจะขายข้าวได้เพิ่มก็มีสูง เช่นเดียวกับอินโดนีเซียได้ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ต้นปี ว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 3 ล้านตัน (ตั้งแต่ต้นปี - 13 ก.ย. 2561 นำเข้าไปแล้ว 2 ล้านตัน ยังเหลือ 1 ล้านตัน) ซึ่งในตอนแรกเขาจะเปิดประมูล ประมาณเดือน ก.ย. แต่ตอนนี้เงียบไปจากค่าเงินรูเปียเขาอ่อนมาก คงต้องลุ้นกันต่อไป"

ด้าน แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รายงานผลการขยายตลาดข้าวไทย 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การซื้อขายแบบจีทูจี มี 2 สัญญา คือ การส่งมอบข้าวให้จีนงวดที่ 6 ปริมาณ 1 แสตัน และ ฟิลิปปินส์ ที่ไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% แบบจีทูจีให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1.2 แสตัน ส่งมอบเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 2. การซื้อขายข้าวของภาคเอกชน เอกชนไทยชนะการประมูลข้าวหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ได้ทยอยส่งมอบไปแล้วรวม 2.8 แสนตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ไทยเร่งแก้ปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิส่งออก

นายสุวัฒน์ เจียรระคณัน รองอธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า กรมการค้าข้าวและฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำผู้ประกอบการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายในประเทศจีน ได้แก่ บริษัทสยามควอลิตี้ จำกัด บริษัทพุดผล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทหอมกุลา จำกัด และบริษัทไทยออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวในงาน Anhui Agriculture Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเหอเฟย มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 เป็นครั้งที่ 10 แล้ว

นายสุวัฒน์ กล่าวว่า ผู้แทนฝ่ายไทยและจีนได้ร่วมหารือแก้ไขปัญหาข้าวหอมมะลิไทยปลอมปน เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาข้าวไทยส่งออกไปจีนมีการนำข้าวอื่นปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นคุณภาพ จึงได้มีการทบทวนกระบวนการจัดจำหน่ายข้าวไทยและการบริหารจัดการนำเข้าข้าวไทย ซึ่งไทยรับจะมาแก้ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิให้ได้ผลอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยและสินค้าแปรรูปจากข้าวเช่นข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภายในงานได้จัดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยได้พบปะผู้บริโภคข้าวและผู้ประกอบการของจีนโดยตรงเพื่อแลกเปลี่ยนเจรจาขยายโอกาสธุรกิจทางการค้าต่อไป

นอกจากนี้ กรมการค้าข้าวยังได้นำข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำไปแนะนำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคข้าวของจีนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากกระแสความสนใจเรื่องสุขภาพในจีนมีมากขึ้นเช่นเดียวกับทั่วโลก ซึ่งกรมการค้าข้าวยังได้วางแผนจะขยายตลาดข้าวสีโดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง รวมถึงข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามายังตลาดจีนมากขึ้น

ที่มา สำนักข่าวไทย

“พาณิชย์”แจ้งข่าวชาวนาพิจิตร ไม่ต้องกังวล มีโรงสีในพื้นที่รับซื้อข้าว แคมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเสริมอีกทาง

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวว่าโรงสีในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกำลังประสบภาวะวิกฤต เนื่องจากโรงสีที่เคยรับซื้อข้าวจากชาวนาเริ่มหยุดรับซื้อข้าว และทยอยปิดกิจการว่า จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จากการที่สถาบันการเงินได้จำกัดวงเงินสินเชื่อและต้องใช้หลักประกันที่สูงในการขอสินเชื่อของธุรกิจประเภทโรงสี ประกอบกับไม่มีคำสั่งซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออกข้าว ทำให้ไม่สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี และยังมีผู้ประกอบการโรงสีจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง

“ในจังหวัดพิจิตร มีโรงสี ทั้งหมด 37 ราย เป็นโรงสีขนาดใหญ่ มีเงินทุนมาก มีกำลังการผลิตรวม 9.52 แสนตันต่อปี ถือว่ากำลังการผลิตเกินกว่าปริมาณข้าวที่มีอยู่ในพื้นที่ สามารถรองรับผลผลิต สีแปรรูปข้าวเปลือกในพื้นที่ได้หมดในระยะเวลาเพียง 75 วัน จึงถือเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง และมีโรงสีขนาดกลางและเล็ก 27 ราย

ส่วนมากจะรับซื้อข้าวเปลือกชั่วคราว ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีออกสู่ตลาดมากตั้งแต่เดือนต.ค.-ม.ค. เนื่องจากมีปริมาณข้าวเปลือกมากเพียงพอที่จะสามารถดำเนินกิจการได้โดยไม่ขาดทุน” นายบุญฤทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางในการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม ได้แก่ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยเชื่อมโยงโรงสีในจังหวัดและนอกพื้นที่เข้ามาแข่งขันรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายมากขึ้น รวมถึงได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคา การชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการปิดกิจการของโรงสีที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากโรงสี เสียโอกาสในการนำผลผลิตไปขายได้ในราคาที่เหมาะสมแล้ว

ขณะเดียวกัน ได้มีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากจากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตอีกด้วย

ที่มา Commerce News Agency

กรมข้าวแจ้งยังมีผู้รับซื้อผลผลิตชาวนาแทนโรงสีข้าวพิจิตรที่ปิดตัวเหตุขาดสภาพคล่อง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีโรงสีจังหวัดพิจิตรประสบภาวะวิกฤตหยุดรับซื้อข้าวปิดกิจการ เนื่องจากขาดทุน ว่า ในฤดูนาปี ปี 2561/62 นี้ จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น 1,498,315 ไร่ แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 409,742 ไร่ ข้าวหอมไทย 4,040 ไร่ ข้าวเจ้า 1,058,533 ไร่ และข้าวอื่นๆ 26,000 ไร่ มีการปลูกข้าวแล้วทั้งสิ้น 1,751,533 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิต 952,156 ตันข้าวเปลือก ขณะนี้ชาวนามีการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายข้าวไปแล้วในพื้นที่ 647,759 ไร่ ผลผลิต 352,132 ตัน คิดเป็นร้อยละ 37 ของผลผลิตทั้งหมด ยังเหลือข้าวที่ยังไม่เก็บเกี่ยวอีกในพื้นที่ 1,103,765 ไร่ ผลผลิต 600,024 ตัน

ขณะที่ปัจจุบันจังหวัดพิจิตร มีโรงสีซึ่งสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร 37 โรง กำลังการผลิตรวม 12,647 ตันต่อวัน แบ่งเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่จำนวน 10 โรง มีเงินทุนหมุนเวียนมาก สามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ตลอดปี และโรงสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวน 27 โรง มีการรับซื้อข้าวเปลือก แต่จะรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม ซึ่งขณะนี้ไม่มีผู้ประกอบการโรงสีขนาดเล็กและขนาดกลางบางรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร เนื่องจากสถาบันการเงินจำกัดวงเงินสินเชื่อและต้องใช้หลักประกันที่สูง ประกอบกับไม่มีคำสั่งซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออก ทำให้ต้องหยุดการรับซื้อข้าวเปลือกชั่วคราวจากเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดพิจิตรจะมีผู้ประกอบการทำข้าวในพื้นที่ที่จะรับซื้อและรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรแทนโรงสีที่หยุดการรับซื้อแล้วไปจำหน่ายต่อให้กับโรงสีข้าวขนาดใหญ่ต่อไป

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โรงสีข้าวพิจิตรทยอยปิดกิจการ ประกาศหยุดรับซื้อข้าวแล้ว17แห่ง

นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม หรือ เจ้หนิง ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร เปิดเผยถึงภาวะวิกฤตของโรงสีข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ว่า พิจิตรเป็นจังหวัดที่มีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี แต่ขณะนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสมาชิกในชมรมโรงสีข้าวพิจิตรที่เมื่อปีก่อนๆมีสมาชิกมากถึง 34 โรง แต่พอมาถึงปี 2561 ก็มีโรงสีปิด

กิจการและยังคงเป็นสมาชิกชมรมโรงสีข้าวพิจิตรเหลืออยู่แค่เพียง 29 แห่ง วันนี้อกลับวิกฤตหนักซ้ำลงไปอีก โรงสีต่างๆที่เคยเฟื่องฟูรับซื้อข้าวจากชาวนาค่อยๆทยอยล้มหายตายจากปิดกิจการและหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนา สมาชิกในชมรมโรงสีข้าวพิจิตรที่มี 29 แห่ง วันนี้มีแค่เพียง 8 แห่ง ที่รับซื้อข้าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องและมีอีก 9 แห่ง ที่รับซื้อแบบเปิดๆปิดๆ ส่วนที่เหลืออีก 17 แห่ง ตอนนี้หยุดรับซื้อข้าวจากชาวนาแบบสิ้นเชิง แต่ก็ยังต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการอยู่

ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้โรงสีที่หยุดกิจการก็มีการบอกเลิกจ้างคนงานจะเหลือคนงานไว้ในโรงสีกี่แค่เพียงไม่กี่คน ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาสมาชิกในชมรมโรงสีข้าวพิจิตรทั้ง 29 แห่ง ก็เปิดรับซื้อข้าวนาปีมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ช่วงนั้นเปิดรับซื้อข้าวเกี่ยวสด 25% ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดรับซื้อข้าวเกี่ยวสดมาในราคาตันละ 6,400-6,500 บาท ถ้าคิดเป็นข้าวแห้งความชื้น 15% ก็ตกอยู่ในราคาตันละ 7,500 บาท ชื่อไว้ก็เพื่อหวังว่าจะแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าจากถึงวันนี้ราคาข้าวมีแต่ตรงกับทรุด สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขายก็มีแต่ขาดทุนจึงเป็นเหตุให้โรงสีหลายแห่งหยุดแปรรูปและหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนาดังกล่าว ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤตในเชิงธุรกิจของการค้าข้าวอย่างไม่เคยเจอมาก่อน

นายวิรัตน์ ลีหมทองสมใจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงสีสิงโตทองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า ตนเป็นเจ้าของโรงสีขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตถึงวันละ 2,000 ตัน มีคนงานนับร้อยคน วันนี้อย่างออกมากประกาศขอหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากโรงสีของตนเองเปิดรับซื้อข้าวนาปี-นาปรังของชาวนาในเขต อ.เมืองพิจิตร อ.โพธิ์ประทับช้าง และพื้นที่ข้างเคียงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนามาอบให้แห้งแล้วเก็บเข้าโกดังไปแล้วประมาณ 5 หมื่นตัน ในช่วงนั้นที่รับซื้อ ราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดรับซื้อตันละ 6,600 บาท บวกลบนิดหน่อย แต่ถ้าคิดเป็นข้าวแห้งความชื้น 15% ชาวนาก็ได้ราคาตันละ 7,800 บาท ซึ่งได้สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขายไปแล้ว 2 หมื่นตัน ยังคงเหลือข้าวเปลือกอยู่ในสต็อกกว่า 3 หมื่นตัน ซึ่งต้องเก็บยามาเกือบ 3 เดือนแล้ว เหตุเพราะขายไม่ออก ราคาข้าวเปลือกวันนี้รับซื้อข้าวสดแค่ 6,400 บาท เป็นข้าวแห้งก็รับซื้อ 7,500 บาทสรุปว่าวันนี้ขาดทุนเห็นๆตันละ 300 บาท ยังไม่คิดค่าแรงคนงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและค่าบริหารจัดการ

นายวิรัตน์ กล่าวอีกว่า ปัญหาของโรงสีและธุรกิจค้าข้าวในขณะนี้เกิดจากปริมาณข้าวที่มีมาก แต่ตลาดการส่งออกมีน้อยรวมถึงภาวะการณ์แข่งขันด้านการตลาดเพื่อการส่งออกเราสู้ไม่ได้ ถ้าวันนี้นี้ยังมีคนรับซื้อข้าวสารเพื่อส่งออกหรือไม่ ค่าตอบก็คือ ยังมีคนต้องการรับซื้อข้าวสาร แต่ให้ราคาถูกเหลือเกิน ขึ้นเปิดเครื่อง เปิดโรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาก็มีแต่ขาดทุนจึงเป็นเหตุให้ต้องประกาศหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นการชั่วคราว โดยสรุปนับได้ว่าขณะนี้กำลังเกิดภาวะวิกฤตกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 37 แห่ง เป็นสมาชิกชมรมโรงสีข้าวพิจิตร 29 โรง วันนี้อย่างจริงจังแค่ 8 โรง รับซื้อข้าวแบบเปิดๆปิดๆตามฤกษ์สะดวก 9 โรง ส่วนอีก 17 โรงประกาศหยุดกิจการเลิกจ้างคนงานในบางส่วน และหยุดรับซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นห่วงโซ่ธุรกิจของวงการค้าข้าวที่อาจต้องมีผลกระทบมาถึงชาวนาไม่มากนักน้อย เพราะว่าปลูกข้าวแล้วไม่มีผู้รับซื้อ

ที่มา ไทยโพสต์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 397-403 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่อยู่ทานข้าวในตลาดอยู่ในภาวะค่อนข้างตึงตัวจากการที่เกิดน้ำท่วมและฝนตกในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong Delta) ประกอบกับมีข่าวว่าฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 133,500 ตัน และจะประมูลซื้อข้าวอีก 250,000 ตัน

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานว่า ขณะนี้หลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิต the summer-autumn crop ไปแล้ว 6 ล้านไร่ โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Delta) เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 5.52 ล้านไร่ (พื้นที่เพาะปลูกฤดูนี้ทั้งประเทศประมาณ 12.75 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาคเหนือประมาณ 1.04 ล้านไร่ และภาคใต้ 11.69 ล้านไร่) ทั้งนี้ คาดว่ามีผลผลิตข้าวเปลือกในจังหวัดทางภาคใต้ที่เก็บเกี่ยวจำนวน 11.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่าในปี 2018 นี้ ได้มีการพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีประมาณ 83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 81 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากการทำการเกษตรมีความประณีตมากขึ้น ทางด้านสต็อกข้าวนั้น ในขณะนี้หน่วยงาน BULOG (Indonesia's state logistics agency) มีสต็อกข้าวคงเหลือประมาณ 2.3 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มาจากการนำเข้าประมาณ 1.34 ล้านตัน และข้าวที่จัดหาภายในประเทศประมาณ 968,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture) เปิดเผยว่า พายุไต้ฝุ่นมังคุดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวเปลือกมากถึง 250,730 ตัน และข้าวโพดอีก 1,204 ตัน หลังพายุได้พัดถล่มจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture) ได้ประเมินความเสียหายด้านการเกษตรเป็นมูลค่าประมาณ 9.6 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 177 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกว่าที่เคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ถึง 60% อย่างไรก็ตามทางการคาดว่ามูลค่าความเสียหายอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 11-12 พันล้านเปโซ ซึ่งทางการจะต้องรอรายงานความเสียหายจากหน่วยงานในพื้นที่อีกครั้ง ก่อนที่จะสรุปความเสียหายทั้งหมดได้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงเกษตรคาดว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุด (a worst-case scenario) จะมีผลผลิตข้าวเปลือกได้รับความเสียหายประมาณ 157,000 ตัน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์มีแรงกดดันอยู่ก่อนแล้วจากการที่จะต้องเพิ่มการสต็อกข้าวให้มากขึ้น ขณะที่ราคาขายปลีกข้าวสารในประเทศยังคงสูงขึ้นจนส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี

บริษัท AgriNurture Inc. (ANI) ของฟิลิปปินส์ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (memorandum of agreement; MOA) กับ บริษัท Vietnam Southern Food Corp. (Vinafood II) ของเวียดนาม เพื่อนำเข้าข้าวปีละประมาณ 2 ล้านตันจากเวียดนาม โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่นี้

การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีผู้บริหารของบริษัท ANI คือนาย Antonio Tieu (ANI President and CEO) และผู้บริหารของบริษัท Vinafood II คือนาย Nguyen Ngoc Nam (Vinafood General Director) เป็นผู้ลงนาม สำหรับรายละเอียดและข้อตกลงในการซื้อขายนั้นจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของฟิลิปปินส์

เมื่อเดือนที่ผ่านมา AgriNurture, Inc. (ANI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ได้ยื่นเสนอซื้อเสนอต่อสำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) โดยมีแผนการนำเข้าข้าวสาร 500,000 ตันในนามของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยภายใต้ข้อเสนอดังกล่าว ANI จะจัดหาเงินทุนในการจัดหาข้าวให้ NFA โดยที่ฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องออกเงิน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนด แหล่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ ระยะเวลาการจัดส่ง การบรรจุและการขนส่ง ในขณะที่ NFA จะกำหนดชนิด เกรด ปริมาณข้าวที่ต้องนำเข้า โดยที่ ANI จะนำเข้าข้าวจำนวน 500,000 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับสต็อกข้าว 2 สัปดาห์ ให้ NFA ในทุกไตรมาส (ปัจจุบันความต้องการข้าวรายวันของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 32,750 ตัน)

ทั้งนี้ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอข้อเสนอโครงการตามกระบวนการทางเทคนิคและกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการในการทำข้อตกลงร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและองค์กรเอกชน ของสำนักงานการพัฒนาทางเศรษฐกิจแห่งชาติ จึงจะดำเนินการได้

บริษัท ANI เริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ที่ผ่านมามีรายงานว่ากรมการค้าภายในของฟิลิปปินส์ (The Department of Trade and Industry; DTI) ได้เสนอที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 150,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการที่น้อยกว่าการเปิดประมูลทั่วไปจากบริษัทเอกชน (open tender) โดยกรมการค้าภายในระบุว่าหน่วยงานของกรมฯคือ The Philippine International Trading Corp. (PITC) ได้เสนอที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการขนส่งข้าวจำนวน 150,000 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านถุงเพื่อนำไปส่งไปที่คลังสินค้าที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ทั้งนี้ กรมการค้าภายในและหน่วยงาน PITC ได้ขอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทั้งสองจะขออนุญาตสำหรับการนำเข้างดดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีรายงานว่าหลังจากที่มีการลาออกของผู้บริหารของ NFA เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ของ NFA ในเร็ววันนี้ ซึ่งคาดว่าจะแต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีในกองทัพที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นผู้บริหารของ NFA โดยที่บุคคลดังกล่าวเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีมาก่อน และประธานาธิบดีคาดหวังว่าผู้บริหารคนใหม่ของ NFA จะสามารถพิจารณาเรื่องขั้นตอนการนำเข้าและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่จำเป็นในหน่วยงานนี้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) คาดว่าในปี 2019 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวมากขึ้นเนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.2 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 12.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 12.23 ล้านตัน ในปีนี้ ส่วนความต้องการบริโภคข้าวในประเทศในปีหน้าคาดว่าจะมีประมาณ 13.35 ล้านตันข้าวสารเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 13.2 ล้านตัน ในปีนี้

สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ (The Philippine House of Representatives) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีด้านการเกษตรที่ปรับปรุงใหม่ ฉบับที่ 7735 (Revised Agricultural Tariffication Act HB

7735) ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถยกเลิกมาตรการนำเข้าข้าวภายใต้ข้อจำกัดเชิงปริมาณ (the quantitative restrictions (QRs) และเปลี่ยนไปใช้มาตรการเก็บภาษีจากการนำเข้าข้าว (levy tariffs on rice imports) แทน

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่าจะมีการกำหนดปริมาณนำเข้าข้าวขั้นต่ำ (minimum access volume; MAV) เท่ากับปี 2012 คือ 350,000 ตัน จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ 805,200 ตัน โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศใน ASEAN (รวมถึงประเทศไทย เวียดนาม) ที่ 35% โดยไม่มีการกำหนดปริมาณนำเข้า ส่วนอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO (the Most Favored Nations or MFN tariff rate) ที่นำเข้าภายในโควตา กำหนดไว้ที่ 40% และถ้านำเข้านอกโควตา (outside the MAV) อัตราภาษีจะอยู่ที่ 180%

พระราชบัญญัตินี้ยังมอบอำนาจให้สำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) สามารถนำเข้าข้าวเพื่อให้มีสต็อกข้าวเพียงพอเท่ากับการบริโภคภายในประเทศ 15 วัน นอกจากนี้ยังให้ NFA สามารถจัดสรรใบอนุญาตนำเข้าให้กับบริษัทนำเข้าข้าวเพื่อนำเข้าข้าวในส่วนที่เกินจากที่ต้องมีการสำรองไว้ในประเทศ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Rice Competitiveness Enhancement Fund) ซึ่งจะใช้งบประมาณจากภาษีที่เก็บจากการนำเข้าข้าวเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรในประเทศ อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นอีก 3 ครั้ง และมีการลงคะแนนเสียงก่อนที่จะมีการเสนอเพื่อให้มีผลบังคับใช้

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 46,022 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.53% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.016 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,130 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 310.44 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯ (non-glutinous medium grain) จำนวน 12,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long grain) จากไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมูล 7 ราย โดยราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 70,163 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 75,776 เยนต่อตัน หรือประมาณ 677 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบข้าวสารเมล็ดยาวระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม- 25 พฤศจิกายน 2561 และระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2561 และข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐฯส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2561

กระทรวงเกษตร ยังได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 26 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 25,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน จากภาวะการค้ำที่ค่อนข้างซบเซาประกอบกับค่าเงินรูปียังคงมีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 13% โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 371-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 5 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 376-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งการที่ราคาข้าวยังคงมีทิศทางปรับลดลงนี้ ทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้เพราะคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีก

กระทรวงเกษตร รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 238.69 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.3% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้ฤดูมรสุมที่พัดเออลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 18 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 10% โดยฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทรทางภาคใต้มีปริมาณสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1% ขณะที่ในภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 6% 6% และ 24% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่งนั้น ณ วันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 121.65 พันล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 31% และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 11% ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บไว้มีประมาณ 118.25 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 75% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีจำนวนประมาณ 22.62 ล้านตัน (รวมข้าวสารคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 2.04 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 24.94 ล้านตันในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีจำนวนประมาณ 61.184 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.358 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.87 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 38.509 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.816 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.858 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2017/18 (ตุลาคม 2017-กันยายน 2018) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 112.91 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรอินเดีย (the Indian Agriculture Ministry) ได้มีการพยากรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในช่วงปลายปี 2017 ที่ผ่านมา โดยในฤดูการผลิต rabi คาดว่าจะมี

ผลผลิตประมาณ 15.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในฤดูการผลิตหลัก หรือ Kharif จะมีผลผลิตประมาณ 97.5 ล้านตันข้าวสาร

ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ได้ประมาณการผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ครั้งที่ 4 โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 112.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 109.7 ล้านตัน ในปีการผลิต 2016/17 ที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2017 มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก สำหรับในปีการผลิต 2017/18 นี้คาดว่าจะมีผลผลิตธัญพืชอาหารรวมทุกชนิดจะมีประมาณ 284.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 12,257 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 1,395 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน เป็นต้น
ที่มา Oryza.com

แคเมอรูน

หน่วยงานด้านสถิติของแคเมอรูน (the National Institute of Statistics; INS) รายงานว่า ในปี 2017 แคเมอรูนนำเข้าข้าวประมาณ 728,443 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 615,760 ตัน ในปี 2016 โดยมูลค่านำเข้าในปี 2017 อยู่ที่ 327 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ในปี 2017 แคเมอรูนนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคืออินเดียสัดส่วน 7% และเมียนมาสัดส่วน 2%
ที่มา Oryza.com

อาร์เจนตินา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 181,028 ตัน ลดลงประมาณ 40% เมื่อเทียบกับจำนวน 299,488 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกไปยังประเทศชิลีจำนวน 42,640 ตัน อิรัก 31,500 ตัน เซเนกัล 14,000 ตัน บราซิล 6,712 ตัน โบลิเวีย 6,314 ตัน ตุรกี 3,597 ตัน เม็กซิโก 1,944 ตัน สหรัฐฯ 1,911 ตัน คอสตาริกา 1,700 ตัน และประเทศอื่นๆอีกประมาณ 181,028 ตัน

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา สถาบันสถิติแห่งชาติและสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadisticay Censos) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี (มกราคม-กรกฎาคม) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 224,627 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 169,536 ตัน ข้าวกล้อง 39,774 ตัน และข้าวหัก 15,317 ตัน
ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 487.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 491.6 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 140.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 146.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 110.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 112.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 488.4 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 482.9 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 99.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.2 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.5 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.4 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.1 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 144.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.6 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 95.1 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 20 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.5 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.4 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 7.8% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 48.9 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2561 และ 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าในปี 2561 จะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศสำคัญที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่าน 1.3 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน อิรักและเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนในปี 2562 ประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน บังกลาเทศคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาบริติชคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 13 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.6 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)